

วิเคราะห์จุดแข็ง จุดด้อยและข้อเสนอแนะ หลักการลงทุนภาคการเกษตรและระบบอาหารอย่างรับผิดชอบ  
(Principles for Responsible Investment in Agriculture and Food Systems: RAI)

หลักการ RAI	จุดเด่น	จุดด้อย/ข้อเสนอแนะ
หลักการข้อที่ ๑: สนับสนุนให้เกิดความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการ	คำนึงถึงความมั่นคงอาหารของคนทุกกลุ่มตั้งแต่ระดับครัวเรือนท้องถิ่น ระดับชาติ ภูมิภาคและโลก ให้ความสำคัญกับการเพิ่มผลผลิตอย่างยั่งยืน การพัฒนารายได้ของเกษตรกรรายย่อย	ยังขาดแนวทางในการดำเนินการที่จะทำให้เกษตรกรรายย่อยและชุมชนท้องถิ่นมีความมั่นคงด้านอาหาร มีรายได้ และลดความยากจน ดังนั้น การเตรียมการในประเทศจะต้องมีข้อกำหนดให้เกษตรกรรายย่อยยังคงเป็นเจ้าของที่ดิน และ ปัจจัย การผลิต นอกจากนี้ หลักการ RAI ไม่ได้พูดถึงการเคลื่อนย้ายอาหารจากแหล่งผลิตไปสู่ผู้บริโภคต่างถิ่นหรือการส่งออก จะต้องคำนึงถึงความมั่นคงอาหารในแหล่งผลิตก่อน
หลักการข้อที่ ๒: สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและเท่าเทียมกัน และการขจัดความยากจน	ให้ความสำคัญกับสิทธิพื้นฐานของแรงงานภาคเกษตร การสร้างงาน ความปลอดภัยในการทำงาน การได้รับค่าจ้างที่เหมาะสม คำนึงถึงสัญญาการจ้างงานที่เป็นธรรม รับผิดชอบต่อการพัฒนาชนบท และการพัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกรรายย่อย	ยังไม่มีการพูดถึงสวัสดิการของแรงงานภาคการเกษตร ที่จะได้รับ การสนับสนุนในช่วงเวลาที่ไม่สามารถทำงาน สำหรับสัญญาจ้างที่เป็นธรรม เช่น เกษตรพันธะสัญญา (contract farming) ควรจะมีองค์กร/หน่วยงานกลางเข้ามาเป็นผู้ดูแลความเป็นธรรมของสัญญาระหว่างผู้ลงทุนกับเกษตรกรรายย่อย
หลักการข้อที่ ๓: ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและเพิ่มบทบาทของสตรี	ให้ความสำคัญกับความเสมอภาคทางเพศ ขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี ในการเข้าถึงทรัพยากรเพื่อการผลิต และการบริการต่าง ๆ การศึกษา รวมทั้งส่งเสริมบทบาทของสตรีในการมีส่วนร่วมตัดสินใจ และการเป็นผู้นำ	ควรต้องมีการกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเรื่องความเสมอภาคและบทบาทของสตรีเพื่อให้ผู้ลงทุนถือปฏิบัติ

หลักการ RAI	จุดเด่น	จุดด้อย/ข้อเสนอแนะ
<p><b>หลักการข้อที่ ๔:</b> สร้างการมีส่วนร่วมและเพิ่มบทบาทของเยาวชน</p>	<p>ส่งเสริมบทบาทของเยาวชนในการเข้าถึงที่ดินและทรัพยากรเพื่อการผลิต โดยการฝึกอบรมและระบบพี่เลี้ยง ส่งเสริมการเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อดึงดูดให้เยาวชนเข้ามาร่วมพัฒนาภาคการเกษตร</p>	<p>ไม่มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนที่ผู้ลงทุนภาคการเกษตรจะดึงดูดเยาวชนเข้ามาร่วมพัฒนาภาคการเกษตร หากไม่มีการกำหนดผู้ลงทุนอาจไม่ปฏิบัติตาม เพราะการดึงเยาวชนเข้ามาทำงานภาคการเกษตรจำเป็นต้องใช้เวลาและงบประมาณมากขึ้น</p>
<p><b>หลักการข้อที่ ๕:</b> เคารพต่อการถือครองที่ดิน การทำประมง และการทำป่าไม้ และการเข้าถึงแหล่งน้ำ</p>	<p>ให้ความสำคัญกับการเคารพลีขัติ การครอบครองทรัพยากร การเกษตรที่สอดคล้องกฎหมาย เพื่อส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหาร</p>	<p>หลักการ RAI พูดยถึงเฉพาะการเคารพลีขัติ การครอบครองทรัพยากรที่สอดคล้องกฎหมาย ในขณะที่บางพื้นที่เกษตรกรอาศัยการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากพื้นที่ป่า และพื้นที่สาธารณะเพื่อความมั่นคงอาหาร เช่น การเก็บของป่า การจับสัตว์น้ำในที่สาธารณะ ดังนั้นควรคำนึงถึงการเคารพลีขัติเหล่านี้ด้วย เพื่อส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงอาหารในระดับครัวเรือนและชุมชน</p>
<p><b>หลักการข้อที่ ๖:</b> อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน เพิ่มความสมดุล และลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ</p>	<p>ให้ความสำคัญกับการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และพันธุกรรมท้องถิ่น คำนึงถึงการผลิตที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ส่งเสริมการปรับตัวของการผลิต รายย่อยเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ</p>	<p>จำเป็นต้องกำหนดวิธีการปฏิบัติ หรือกฎหมายภายในประเทศที่ชัดเจน เพื่อให้ผู้ลงทุนภาคการเกษตรถือปฏิบัติ ได้แก่ การเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรมของท้องถิ่น รวมทั้งเรื่องของสิทธิบัตรต่าง ๆ</p>
<p><b>หลักการข้อที่ ๗:</b> เคารพมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และสนับสนุนความหลากหลายและนวัตกรรม</p>	<p>ให้ความสำคัญกับภูมิปัญญาท้องถิ่น มรดกทางวัฒนธรรม บทบาทของชนพื้นเมือง การมีส่วนร่วมของเกษตรกรรายย่อย ส่งเสริมการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรมในการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมพืชภายใต้กฎหมายภายในประเทศ</p>	<p>จำเป็นต้องกำหนดวิธีการปฏิบัติ หรือกฎหมายภายในประเทศที่ชัดเจน เพื่อให้ผู้ลงทุนภาคการเกษตรถือปฏิบัติ เช่น เรื่องการจำกัดพื้นที่เพื่อผลิตพืชชนิดเดียวเป็นแปลงขนาดใหญ่ ทั้งนี้ เพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งวิธีปฏิบัติเพื่อสนับสนุนการผลิตที่เป็นวิถีชีวิตของเกษตรกรรายย่อยในท้องถิ่น เช่น การทำเกษตรผสมผสาน</p>

หลักการ RAI	จุดเด่น	จุดด้อย/ข้อเสนอแนะ
<p><b>หลักการข้อที่ ๘:</b> ส่งเสริมการทำเกษตรและระบบอาหารที่ดีและปลอดภัย</p>	<p>คำนึงถึงการผลิตอาหารปลอดภัย มีคุณค่าทางโภชนาการ และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สร้างความตระหนักเกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านคุณภาพอาหาร ความปลอดภัย และคุณค่าทางโภชนาการ</p>	<p>จำเป็นต้องกำหนดวิธีการปฏิบัติหรือกฎหมายภายในประเทศที่ชัดเจน เพื่อให้ผู้ลงทุนภาคการเกษตรถือปฏิบัติ</p>
<p><b>หลักการข้อที่ ๙:</b> ผนวกรวมโครงสร้างธรรมาภิบาลกระบวนการบริหารจัดการ และกลไกรับเรื่องร้องเรียนที่โปร่งใส</p>	<p>การลงทุนภาคการเกษตรให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมายภายในประเทศ และนโยบายสาธารณะ กระบวนการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล</p>	<p>ควรมีการจัดตั้งองค์กร หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงในการอนุญาต อนุมัติการลงทุนภาคการเกษตรจากต่างประเทศ เพื่อกำกับดูแลการดำเนินการให้เป็นไปตามหลักการ RAI และสอดคล้องกับกฎหมายภายในประเทศ ที่เกี่ยวข้องหลายฉบับทั้งกฎหมายด้านการเกษตร ทรัพยากร พันธุกรรม สิ่งแวดล้อม กฎหมายที่ดิน เป็นต้น</p>
<p><b>หลักการข้อที่ ๑๐:</b> การประเมินผลและแก้ไขผลกระทบ และส่งเสริมให้มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่</p>	<p>ให้ความสำคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชน ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่มีผลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ส่งเสริมให้ใช้กลไกการประเมินผลกระทบที่โปร่งใส ติดตามและประเมินการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการเยียวยาและชดเชยผู้ที่ได้รับผลกระทบ</p>	<p>จำเป็นต้องมีข้อกำหนดและวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนสำหรับผู้ลงทุนภาคการเกษตร ที่จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การปล่อยมลพิษ น้ำเสีย การชะล้างหน้าดินลงสู่แหล่งน้ำ รวมทั้ง ข้อกำหนดในเรื่องของผู้ปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมต้องเป็นผู้จ่ายในการบำบัด ตลอดจนให้ความสำคัญกับการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวด</p>